

CHUẨN BỊ CHO TRẬN ĐẤT LỎ

Lò đất gây ra
25–50 người chết và
thiệt hại hơn một tỷ
đô la mỗi năm.



FEMA

FEMA P-2247/Tháng 5 năm 2018

Sạt lở là đá, đất hoặc các vật liệu khác di chuyển xuống dốc. Dòng bùn chảy là một vùng đất lở được kết hợp với lượng nước lên tới 60 phần trăm.



Có thể xảy ra với ít hoặc không có cảnh báo



Di chuyển 55–100 dặm một giờ



Gây ra bão mưa, động đất, núi lửa hoặc những thay đổi đối với đất đai



Có thể do lũ lụt

NẾU BẠN ĐANG ĐƯỢC CẢNH BÁO ĐẤT LỎ TÌM NGAY CHỖ TRÚ ẨN AN TOÀN

Di tản sớm để tránh nguy cơ lở đất.



Nghe thông tin và những cảnh báo khẩn cấp.

Đề ý các dấu hiệu sạt lở đất.



Theo dõi lụt.

CÁCH GIỮ AN TOÀN KHI ĐẤT LỞ ĐE DỌA

Chuẩn bị NGAY BÂY GIỜ

Biết nguy cơ sạt lở đất trong khu vực của bạn. Liên hệ với các quan chức để biết thông tin về các nguy cơ sạt lở đất tại địa phương. Hỏi xem có bản đồ sạt lở đất ở khu vực của bạn hay không hoặc làm thế nào để kiểm tra tài sản của bạn.

Tim hiểu về các loại và dấu hiệu sạt lở đất thường gặp trong khu vực của bạn.

Đăng ký hệ thống cảnh báo của cộng đồng của bạn. Hệ thống Cảnh báo Khẩn cấp (EAS) và Đài Thời tiết của Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) cũng đưa ra những cảnh báo khẩn cấp.

Biết các kế hoạch sơ tán do lở đất của cộng đồng của bạn. Thực hành lái xe các tuyến đường sơ tán và xác định vị trí trú ẩn.

Thu thập nguồn cung cấp trong trường hợp bạn phải rời đi ngay lập tức hoặc nếu các dịch vụ bị cắt. Hãy ghi nhớ nhu cầu cụ thể của mỗi người, bao gồm cả thuốc men. Đừng quên các nhu cầu của thú nuôi.

Tránh xây dựng ở những khu vực có nguy cơ sạt lở đất, chẳng hạn như dốc đứng hoặc khu đất gần vách đá, gần các lối thoát nước hoặc suối.

Trồng các lớp phủ mặt đất và xây tường để hướng dòng chảy xung quanh các tòa nhà.

Giữ các tài liệu quan trọng ở một nơi an toàn. Tạo bản sao kỹ thuật số được bảo vệ bằng mật khẩu.

Xem xét các chính sách bảo hiểm động đất. Thiệt hại do lở đất có thể không được bảo hiểm.

Sống sót TRONG LÚC

Giám sát khu vực để biết các dấu hiệu về hoạt động tiềm ẩn của đất trượt.

Chúng có thể bao gồm các vết nứt hoặc những chỗ phồng trên mặt đất, mặt đường hoặc vỉa hè; đất di chuyển khỏi nền móng; nghiêng hàng hiên hoặc nền móng; đường nước bị hồng; hoặc nghiêng cột điện thoại, cây cối, tường hoặc hàng rào.

Sơ tán trước nếu có dấu hiệu đất sạt lở, đặc biệt nếu sạt lở đất có thể xảy ra vào ban đêm.

Theo dõi lũ lụt. Lũ lụt đôi khi kéo theo sạt lở đất vì cả hai hiện tượng có thể bắt đầu cùng lúc.

Nghe Đài Thời Tiết NOAA, EAS hoặc các hệ thống cảnh báo địa phương để biết thông tin khẩn cấp hiện tại và những hướng dẫn.

An toàn SAU ĐÓ

Lắng nghe các cơ quan chức năng để tìm hiểu xem liệu có thể quay trở lại an toàn hay không.

Lưu các cuộc gọi điện thoại trong trường hợp khẩn cấp. Hệ thống điện thoại thường ngừng hoạt động hoặc (đường giây) bận sau thảm họa. Sử dụng tin nhắn văn bản hoặc mạng xã hội để giao tiếp với gia đình và bạn bè.

Tránh xa các đường dây điện bị đứt và báo cáo những sự cố này ngay lập tức.



FEMA

FEMA P-2247

Giữ một Vai trò Tích cực trong sự An toàn của Bạn

Truy cập [Ready.gov/vi/landslide-debris-flow](https://www.ready.gov/vi/landslide-debris-flow). Tải xuống ứng dụng FEMA để biết thêm thông tin về việc chuẩn bị cho một trận đất lở.